

❖❖ **น้ำใจไทยหลังไหล**
สู่ประเทศลาว บิ๊กบอส “โฮ เรน ฮวา” บมจ.ไทยวา (TWPC) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันโดยนำผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นของบริษัท ไปบริจาคและทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซินน้ำน้อยแตก ณ จุดช่วยเหลือของเมืองอัตตะปือ สปป.ลาว แบบนี้ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะค้า ขอให้ผลบุญหนุนนำผลประกอบการ TWPC เติบโตยิ่งขึ้นไปเลยค้า ❖❖ นานี้ถ้าจะให้พูดถึงการทำโซลาร์รูฟคงไม่มีใครเกิน “เสริมสร้างอินฟินิท” บริษัทย่อยของ SSP ที่หมายมั่นปั้นมือทำธุรกิจด้านนี้อย่างจริงจัง ล่าสุดคว้ามาอีก 2 โปรเจกต์ 691 KW รวมเม็ดเงินทั้งหมด 7 MW และกำลังศึกษาเพิ่มอีก 10 MW งานลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือแต่บุญคุณ แต่เป็นเพราะทำจริงแถมเค้าดูแลตั้งแต่สำรวจหน้างาน ออกแบบและขออนุญาตติดตั้งอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย ที่สำคัญติดตามผลของโซลาร์รูฟที่ติดตั้งแล้วผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย เรียกว่า One Stop Service เลยก็ว่าได้ พร้อมการันตีแผงโซลาร์ที่ใช้ต้องระดับ Tier 1 จากบริษัทชั้นนำในเอเชียและยุโรปเท่านั้น มาเติมขนาดนี้ ที่เดียวครบ จบเรื่องโซลาร์รูฟ!!



»» **ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์**

❖❖ ฟาก “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” บิ๊กบอสแห่ง บมจ. แพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) ผู้ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและระบบดิจิทัลทีวี ครบวงจร ทางแผนเชิงซิงเคิลโครงการ กฟภ. มูลค่าราว 2 พันล้าน!!! ❖❖ งานนี้...ตั้งเป้าหมายประมูลงานได้ราว 25% หากไม่มีพลิกโลก จะส่งผลให้บริษัท มี Backlog เพื่อทยอยรับรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 250 ล้าน!! ❖❖ วกกลับมาที่ บมจ. เอเชีย พริซิชั่น หรือ APCS นอกจากธุรกิจจะดี



»» **อภิชาติ การุณกรสกุล**

วันดีคืน เพราะไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ APCS ตั้งแต่ต้นปีทยอยรับงานจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาแบบไม่มีสะดุด แถม แว่วๆ ว่าเร็วๆ นี้จะเริ่มรับรายได้เข้ากระเป๋าจากโครงการจัดการมูลฝอยชุมชนของบริษัทกรุงเทพมหานครอีก... ❖❖ งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้บริหารคนชยัน “อภิชาติ การุณกรสกุล” ที่วางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจได้อย่างลงตัว..แบบนี้มีลุ้นผลงานทั้งปีเติบโตสุดบรรเจิดแน่นอนคร้าา ❖❖ เรียกว่าเดินสายแสวงหาโอกาสซื้อหนี้แบบไม่มีวันหยุด สำหรับ บมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ล่าสุด “สุชสันต์ ยศะสินธุ์” แม่ทัพใหญ่แห่ง บมจ. ชโย กรุ๊ป ถึงกับยิ้มแก้มปริ เพราะจ่อปิดดีลซื้อหนี้อีก 1,000 ล้านบาทได้ภายใน



»» **ธานีรินทร์ พานิชชิวะ**

ปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายนนี้ โดยเดินทางซื้ออย่างต่อเนื่องดันรายได้โตตามเป้า ซึ่งวางไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 10% ดันพอร์ตในมือปลายปีแตะ 4 หมื่นล้าน!! รุกหนักขนาดนี้ ไม่ทำให้หนักลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอน ❖❖ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ธานีรินทร์ พานิชชิวะ” บอสใหญ่แห่งดอนเมืองโกลด์เวย์นำทีมพนักงานจัดกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทางเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยเตรียมของที่ระลึกแจกแก่ผู้ใช้ทางในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.นี้ ณ ด่านดินแดง 1 เวลา 07.30-9.00 น. และด่านอนุสรณ์



»» **ทรงวิทย์ ฐิติปัญญา**

2 เวลา 16.00-18.00 น. อย่าลืมแวะมาทักทายกัน !!! ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุดกับสตอร์รี่ปีหลังของ ASAP ช่างสดใสยิ่งนัก หลัง “ทรงวิทย์ ฐิติปัญญา” ผู้บริหาร เริ่มเปิดบริการศูนย์รวมการให้บริการรถยนต์อย่างครบวงจร “ASAP Auto Park” เฟส 1 เรียบร้อยแล้ว ก็มีโอกาสด้อนรับ นักลงทุนไว้ออ กระเป๋าหนักจาก บล.ธนชาติ เข้าเยี่ยมชมโครงการในย่านบางนา งานนี้จึงไม่แปลกหากหลังจากนี้ราคาหุ้น ASAP จะทยอยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใครที่ไม่อยากตกเกรด คงต้องรีบเข้าเก็บหุ้น ASAP กันแล้ว..!!

ขาใจปากซอย